



4 กันยายน 2558 หน้า 13

## กยท.ดันไทย‘ฮับ’ผลิตล้อยาง

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.จะเป็นความหวังใหม่ทำให้เกษตร-อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเปลี่ยนโฉมไปจากเดิม จากที่เคยส่งออกวัตถุดิบ จะพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยตั้งเป้าเบื้องต้นไว้ที่ 50:50 คือ ส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบร้อยละ 50 และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์อีกร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังได้วางเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ผลิตล้อยางของภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถทำได้ เพราะมีความพร้อมทั้งวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิต ที่สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล เพียงแต่ที่ผ่านมามีไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ กยท. อาจจะเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท

ต่างประเทศ ตั้งโรงงานผลิตล้อยาง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

สำหรับในส่วนของเกษตรกร จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางดิบ โดย กยท.เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน หาแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ หรือ ยางแผ่นรมควัน ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่ราคายางพาราคต่ำ ยางแผ่นรมควันขึ้น 3 ราคาไม่ถึง 50 บาทต่อกิโลกรัมในขณะนี้ กยท.กำลังพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ โดยจะทำงานร่วมกับเกษตรกร ส่วนราชการในรูปแบบคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกว่าสถานการณ์ราคายางพาราจะเข้าสู่ภาวะปกติ

4 กันยายน 2558 หน้า 23



## เตรียมความพร้อมสู่ “การยางแห่งประเทศไทย”

คณะนักรางพาราไทยได้เข้าสู่มิติใหม่ภายหลังจากพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทยได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เป็นที่เรียบร้อย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย การประกาศ พ.ร.บ.ดังกล่าวทำให้เกิดองค์กรใหม่คือ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและบริหารงานยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการพัฒนา เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การพัฒนายางพารามีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ที่พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยประกาศบังคับใช้ มี 3 หน่วยงานยางพาราที่ต้องยุติบทบาทและยุบรวมกัน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขณะเดียวกันจะมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือ Rubber Authority of Thailand (RAOT) เป็นซึ่งองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพและมีศักยภาพสูงขึ้น พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกในอนาคต

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558-2559 ซึ่งจะต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2558 อาจต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน หรือแม้แต่ระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งสทย.จะมีบทบาทภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่งการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น สำหรับประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ การใช้เงินสงเคราะห์หรือเงินชดเชย (Cess) โดยให้ กยท. จัดทำแผนบริหารเงินกองทุนนำเสนอด้านเศรษฐกิจ (ครม.) เห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป

เบื้องต้นจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของ กยท. และพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ทั้งยังต้องพัฒนาระบบไอที (IT) เพื่อการบริหารจัดการยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวม 16 โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพด้วย นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา โดยจัดสรรเงินกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 6 ข้อ คือ

1. ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10 %
2. ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5 %
3. ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40 %
4. ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35 %
5. สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7 %
6. ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร 3 %

อย่างไรก็ตาม วาระเริ่มแรกจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ด กยท. และแต่งตั้งผู้ว่า กยท. เป็นการชั่วคราว ขึ้นมาดูแลก่อน และภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ครม. จะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ด กยท. พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าการ กยท. ตัวจริง เพื่อทำหน้าที่บริหารและขับเคลื่อน กยท. ต่อไป และเดิหน้าอย่างเต็มกำลังโดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจรตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด ในอนาคต กยท.จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายด้านยางพาราทั้งระบบของชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราไทย ดังนั้น บุคลากรและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ กยท. เพื่อเป็นกำลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่า กยท. จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับยางพาราไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนด้วย



4 - 10 กันยายน 2558 หน้า 14

## เกษตรกรโทรโข่ง กลัวน้ำท่วม



คอลัมน์นี้ฉบับที่แล้วได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งท่านก็ไม่ใช่นายใหม่มาจากไหน แต่ย้ายจากกระทรวงพาณิชย์มาเท่านั้นเอง

จะว่าไปแล้ว พล.อ.ฉัตรชัย หรือ “บีกันมขง” มีสภาพไม่ได้แตกต่างจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คุณปิติพงษ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา เท่าไรนัก

คือ ทั้งสองคนต่างถูกปรับย้ายเหมือนกัน เพียงแต่คนแรกไม่ได้ไปแล้วไปเลย

เมื่อหลุดจากพาณิชย์ก็ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ให้นั่ง เช่นเดียวกับนายพลคนอื่นๆ ที่เป็นรัฐมนตรี ไม่มีใครหลุดจาก ครม. เลย ตรงกันข้ามกลับมีนายพลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ 2 คน

คือ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รวบรวมงานกับ พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รวบรวมพลังงาน

ไหนๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้เปลี่ยนจาก

พลเรือนมาเป็นนายพลแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าคนใหม่น่าจะทำได้ดีกว่าคนเก่า ซึ่งไม่ได้ว่าคนเก่าไม่ดีนะ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการคาดหวังกับคนใหม่เป็นธรรมดา

เมื่อไม่กี่วันก่อน “บีกันมขง” ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ โดยเน้นย้ำให้ยึดหลักการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชันทั้งด้านการเงินและข้อมูล โดยเฉพาะความโปร่งใสด้านข้อมูลนั้นต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน

การทำงานให้ยึดนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คือ ทำก่อนและทำทันที ใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและมีผู้รับผิดชอบในทุกระดับ

พล.อ.ฉัตรชัย ได้กล่าวถึงงานเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ จะต้องดำเนินการ ได้แก่ การแก้ปัญหา ไร่อยู่หรือการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรทั้งหมด ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน

นอกจากนี้ต้องทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัจจัยการผลิต ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพสหกรณ์ ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ แก่ไขหนี้สินเกษตรกร

จัดโซนนิ่งการปลูกพืช หาแหล่งน้ำรวมทั้งให้ความสำคัญกับงานวิจัย

“บีกันมขง” ย้ำด้วยว่าข้าราชการต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ต้องสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

เท่าที่ดูนโยบายของ “บีกันมขง” แล้วเห็นอ้อยแทนข้าวราชการ ต่อให้รัฐบาล คลช. อยู่อีก 2-3 ก็ทำได้ไม่หมดหรอก

เอาเน้นๆ ลั่นๆ เนือๆ ได้ไหมครับท่าน ■

4 กันยายน 2558 หน้า 8

# 'สมคิด' รุดเยี่ยม-ให้การบ้านพาณิชย์ รุมว.รับนโยบายสั่งคุมค่าครองชีพ-ดันสินค้าเกษตร

'สมคิด' เดินสายมอบนโยบายกระทรวงพาณิชย์ กำชับดูแล 4 ด้าน ทั้งคุมราคาสินค้าทั่วไป-เกษตรฯ ส่งออก และกระตุ้นในประเทศ รวมทั้งจับมือกับการท่องเที่ยวฯ เปิดตลาดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รุมว.พาณิชย์รับลูกเริ่มลุยทันทีเพื่อให้เห็นผลใน 3 เดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหารือร่วมภาคเอกชน ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับใน 4 ประเด็นคือ 1. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราคาอาหารและของใช้จำเป็น โดยให้จัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและเอกชน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการฉวยโอกาสกับผู้บริโภค

2. ดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และปาล์ม โดยร่วมกับเอกชนในการประคองราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3. จับเคลื่อนการส่งออก โฉนดเน้นจะผลักดันที่มีศักยภาพร่วมกับเอกชน และ 4. การส่งเสริมตลาดในประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ในการเปิดตลาดในแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าใหม่ๆ

นายสมคิดเน้นย้ำให้เร่งเดินหน้าเสนอแผนทันที เพื่อ

ให้เห็นผลเร็วที่สุด ขณะที่การส่งออกขอให้ภาคเอกชนเร่งเข้ามาหารือเพื่อหาแนวทางผลักดันการส่งออกส่วนกัน ส่วนปัญหาไอชียู ในส่วนของรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ ซึ่งในส่วนของธนาคารออมสินได้เตรียมออกแพ็คเกจช่วยเหลือชาวประมงที่ทำผิดกฎหมายให้มีทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทำประมงใหม่ให้ถูกกฎหมาย

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ โดยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัวที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีแค่ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงภาคบริการด้วย ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีการแยกส่วนออกจากกัน

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รุมว.พาณิชย์ กล่าวว่า จะเร่งหารือกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้เห็นผลภายใน 3 เดือน โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ตรวจสอบราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ ยกระดับราคาสินค้า ผลักดันสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งข้าวและยางพารา รวมทั้งยังต้องหาตลาดใหม่ๆ

“โดยเฉพาะในส่วนของตลาดข้าวที่สูญเสียไป รวมทั้งจะเน้นส่งเสริมธุรกิจบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อัญมณี สินค้าไลฟ์สไตล์ ฯลฯ”

4 กันยายน 2558 หน้า 8

# “สมคิด” จัดทัพกู้เศรษฐกิจไทย

## ● สั่ง “พาณิชย์” ดูแลราคาสินค้า-ค่าครองชีพ

“สมคิด” สั่ง “พาณิชย์” จัดทัพกู้เศรษฐกิจไทย เน้นดูแลค่าครองชีพ-สินค้าเกษตร- ผู้ส่งออก หันชูส่งออกสินค้าบริการ เหตุหลายสินค้ากำลังเป็นดาวรุ่งและแข่งขันคู่แข่ง ไม่ได้ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการในประเทศ สร้างสมดุลเศรษฐกิจไทย ชีดเส้นเงินมาตรการออกมาได้ครบภายใน 3 เดือน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดแถลงภายหลังการมอบนโยบายการทำงาน ให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ได้นำข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากให้กระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติเพื่อรองรับกับนโยบายใหม่ของรัฐบาลในการดูแลเศรษฐกิจ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน เพราะประชาชนบ่นกันมากกว่าราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารยังแพงอยู่ แม้ราคาน้ำมันจะลดลงมาก จึงขอให้จัดทีมหรือใช้เครือข่ายของพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสถาน-

การณ์ราคาสินค้า หากพบว่ามีกรณีฉ้อฉล ให้ใช้กฎหมายเด็ดขาด นอกจากนี้ ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ จัดทำตลาดกลางสินค้า และตลาดชุมชนกระจายสินค้าไปยังท้องถิ่นให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ซึ่งจะเน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ไม่เน้นการทำธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชน รวมถึงให้ดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะตั้งทีมลงไปในพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และภาคเอกชนด้วย

สำหรับกรณีดูแลภาคการส่งออกนั้น ขอให้กระทรวงพาณิชย์จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใหม่ และใช้วิธีเจาะลึกเข้าไปในแต่ละตลาด โดยสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกับผู้ส่งออก เพราะบางประเทศเป็นตลาดใหญ่ แต่กลับมีทูตพาณิชย์เพียงคนเดียว จึงต้องจัดทัพใหม่และเสริมบุคลากรเข้าไป เช่น เมียนมา และลาว ที่ตลาดยังขยายตัวได้อีก แต่ต้องเพิ่มคนเข้าไปดูแล ไม่ใช่ให้รับผิดชอบเพียง 1-2 คน หรือตลาดจีน และญี่ปุ่น ที่มีความสำคัญกับไทย ก็ต้องจัดคนเข้าไปเพิ่ม รวมถึงต้องเพิ่มการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพให้มากขึ้น และต้องทำงานประสานกับกระทรวงการต่างประเทศด้วย

“คนที่เป็นแม่ทัพคือภาคเอกชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวเสริมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เอกชนเข้าไปบุกตลาดง่ายขึ้น ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญจึงได้ให้ภาคเอกชนไปจัดทัพกลุ่มสินค้า

4 กันยายน 2558 หน้า 11

## ‘บึกบ่อม-บึกโด่ง’เยือนจีน กระชับความมั่นคง-ศก.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บ.น.6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) นายอนุสรณ์ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา (นทพ.) ว่าที่เลขาธิการ สมช.คนใหม่ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายนนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การเดินทางในครั้งนี้จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีของจีน และผู้นำทางทหารของจีน ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังไปดูเรื่องการค้าขายข้าวที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ภายหลังจากที่เราได้ติดต่อประสานงานไปแล้วแต่ทางจีนยังซื้อไม่หมดเพราะก่อนหน้านี้ทางจีนตกลงซื้อข้าวจากไทย จำนวน 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ซึ่งทางการจีนได้ลงนามในสัญญาไปบางส่วนแล้ว ตลอดจนจนถึงงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมด้วย

4 - 10 กันยายน 2558 หน้า 13 (1)



## บทความพิเศษ

ศัลยา ประชาชาติ

# โจทย์เศรษฐกิจบีบหัวใจ สารพัดโรครุม 'รากหญ้า-SMEs' 'สมคิด' อัดฉีด 1.3 แสนล้านบาทเยียวยา

ผ่านไปแค่เพียง 2 สัปดาห์เศษ หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตัดสินใจปรับโหมดบริหารประเทศ โยกลดปรับเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแบบร้อยใหญ่ ผลัดไปกลายเป็น "กรม.ประยุทธ์ 3" ทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเร่งปิดทำงานสาบปัญหาที่ยังค้างค้างตั้งแตงไม่ทันได้เข้านั่งเก้าอี้

เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาลงนี้เปรียบเหมือนคนไข้ก็จะมีสารพัดโรครุมเร้า บางโรคอาการเข้าขั้นโคม่า บางโรคพอมีทางรักษาให้หายขาด

นั่นทำให้กระทรวงเสนาธิการด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง พาณิชย์ เกษตร และสหกรณ์ อุตสาหกรรม คมนาคม รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ต้องแท็กทีมทำงานแข่งกับเวลา ปลูกกำลังซื้อ การบริโภค และการลงทุนให้ฟื้น

เป้าหมายแรก คือการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้น กลุ่มรากหญ้า ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และคนจนเมือง ที่กำลังประสบปัญหาหนัก โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ รายได้จากการขายผลผลิตลดลง เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญอย่าง ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ราคาตกต่ำ

ในส่วนของขวัญ แม้ราคาขายไม่ได้ร่วงลงมาก แต่เมื่อเทียบไม่ได้กับราคาจำหน่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ ประกอบกับภัยแล้งผสมโรง ทำให้พื้นที่หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย หลายพื้นที่ต้องลดพื้นที่ปลูกข้าว ส่งผลให้รายได้ของชาวนาลดน้อยลงมาก

ปาล์มน้ำมันกำลังมีปัญหาสต็อกตัน ราคาผลผลิตปาล์มปรับลดลงเหลือ 2.90-3.00 บาท/ก.ก. เทียบ



กับราคาที่ดินและกรรมกรนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) กำหนดให้ออกชน สามเท่า โรงงานสกัด รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพน้ำมัน 17% จากชาวสวนที่ 4.20 บาท/ก.ก. และมีแนวโน้มลดลงอีกเนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศพุ่งสูง เป็นประวัติการณ์ไม่ต่ำกว่า 4 แสนตัน ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่น่าห่วงสุดคือชาวสวนยางพารา เนื่องจากปัจจัยลบเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบทำให้ราคายางซึ่งตกต่ำอยู่แล้ว ดิ่งลงอีก ล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ราคาประมูลซื้อขายยาง ณ ตลาดกลาง จ.สงขลา ยางแผ่นดิบ ราคา 44.54 บาท/ก.ก. ยางแผ่นรมควันราคา 45.82 บาท/ก.ก. และน้ำยางสด 42.00 บาท/ก.ก. เทียบกับราคาประมูลเดือนมิถุนายน 2558 ยางแผ่นดิบราคา 56.87 บาท/ก.ก. ยางแผ่นรมควัน 58.78 บาท/ก.ก. และน้ำยางสด 56.69 บาท/ก.ก.

ขณะที่มันสำปะหลังแม้ยังไม่มีปัญหา แต่โรงงานผลิตสกัดมันสำปะหลังรวมทั้งเกษตรกรเริ่มส่งสัญญาณให้ภาครัฐเร่งหาทางป้องกัน แก่ไขสถานการณ์ล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะการล๊อคอบน้ำเข้มีเงินเส้นจากกัมพูชา

พร้อม ประถมของการเร่งรัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปรากฏขึ้นทันทีในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดย ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ด้วยการจัดเงินเข้าระดับ 1.36 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็เร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2559 วงเงินรวม 8 หมื่นล้านบาท

โดยในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย

1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท แนวทางดำเนินการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับธนาคารออมสิน จะปล่อยวงเงินกู้ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เกรด A และ B นำไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกธนาคาร 3 หมื่นล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 7 ปี ดอกเบี้ยตามต้นทุนของแบงก์ บวก 1% แต่ไม่เกิน 4%

## 4 - 10 กันยายน 2558 หน้า 13 (2)

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ย 2 ปีแรก รวม 2,478 ล้านบาท

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนระดับตำบล ใช้วงเงินงบประมาณปี 2558-2559 จากงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินและจำเป็น 3.6725 หมื่นล้านบาท จัดสรรเงินให้ทุกตำบลทั่วประเทศรวม 7,255 ตำบล ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการซ่อม สร้าง โดยเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานราก

3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนโครงการขนาดเล็กของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ วงเงินงบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท จะเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างโครงการมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นพิเศษ

**ห**ลังการประชุม ครม. นัดแรก นายอภิรักษ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยความมั่นใจว่า ทั้ง 3 มาตรการจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในระดับฐานรากได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากเม็ดเงินที่รัฐอัดฉีดเข้าระบบจะกระจายลงสู่หมู่บ้าน ตำบล ทั่วประเทศ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ทำให้คนในท้องถิ่น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคที่ชะลอตัวจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศ

ควบคู่กับมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากหญ้า ที่มเศรษฐกิจซูดใหม่ก็เร่งระดมสมองเตรียมออกมาตรการระยะ 2 และ 3 ช่วยเหลือเยียวยา SMEs กับภาคธุรกิจส่งออกที่กำลังตกที่นั่งลำบากและประสบปัญหาหนักหนาสาหัสเช่นเดียวกัน

เพราะหลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนหลายรอบ แนวคิดและมาตรการช่วยเหลือ SMEs ทั้งระบบ 2.7 ล้านรายทั่วประเทศเริ่มตกผลึก

โดย ดร.สมคิด หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ยืนยันว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์จากนี้ไป มาตรการในเฟสที่ 2 และ 3 เพื่อช่วยเหลือ SMEs จะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และภายหลังชงขออนุมัติจาก ครม. แล้ว จะเร่งแปรนโยบายสู่การปฏิบัติ

**ว**ณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งของการแก้ปัญหาของธุรกิจภาคส่งออก ที่มงานของนายสมคิด ก็ต้องเร่งหาช่องทางสร้างรายได้เข้าประเทศ แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ ได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันการส่งออก ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเร่งด่วนที่ รองนายกฯ สมคิด ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

หากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากหญ้า ที่เพิ่งประกาศออกมาเริ่มเดินหน้า มาตรการที่ 2-3 แท้ก็ช่วยเหลือ SMEs และภาคส่งออก แปรจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ และเร่งผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่ไปเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นรูปเป็นร่างได้

แผนต่อไปหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จะแก้ที่มรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไปไรด์โซร์สร้างความเชื่อมั่น ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ปลุกเศรษฐกิจและการลงทุนให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็วที่สุด

ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องเร่งทำไปพร้อมๆ กัน ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่บีบรัด ความเชื่อมั่นภายในประเทศต้องถูกฟื้นฟูให้กลับมาเร็วที่สุด เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนร่วมกับการอัดฉีดเงินลงไปสู่ผู้มีรายได้น้อย

**บนสมมุติฐานว่า จะประสบความสำเร็จ ปลุกเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนั่นเอง ●**



4 กันยายน 2558 หน้า 3



**ยื่นหนังสือนายกฯ :** นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ในนามแนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านล้อมและพันธมิตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึก 3 ฉบับ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราดตกต่ำอย่างเร่งด่วน ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วานนี้ (3 ก.ย.)

4 กันยายน 2558 หน้า 14



มหกรรมผ้าไทย...นิกร สุกใส รอง ผวจ.ตรัง ร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมผ้าไทย และวันยางพารา จังหวัดตรัง ประจำปี 2558" ณ ลานวัฒนธรรม สนามทุ่งแจ็ง อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อเร็วๆ นี้



4 กันยายน 2558 หน้า 13



## ตายอยู่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข่าวขึ้นหน้า 1 ของสื่อต่างๆ อยู่เสมอ ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีโดยโยก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แทนรัฐมนตรี ปิติพงษ์ พิษณุ ฒ อยุธยา เสียขวัญ วิทยากรณ์ยังไม่ทันจาง คำสั่งย้าย ปลัดฯ ชวลิต ชูขจร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี ก็ปรากฏในข่าวหน้า 1 ของสื่อต่างๆ อีก เพราะคำสั่งย้ายออกมาระหว่างที่ท่านปลัดฯ ไปทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีอยู่ที่งาน Expo Milano 2015 ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี....คนสั่งย้ายช่างใจร้ายเหลือเกิน...แม้ว่าท่านปลัดฯ ชวลิต จะบอกว่า การย้ายครั้งนี้เป็นตามวาระ ไม่ได้ย้ายเพราะมีความคิดอะไร และรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน 2-3 อาทิตย์ ก็ตาม แต่จะรอให้กลับมา ก่อนก็ได้...นโยบายของรัฐบาล “ทำก่อน ทำทันที” ปฏิบัติกันเคร่งจริง ๆ

หลังจากตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางลง เจ้ากรมข้าวลือ และหมอลดา เริ่มทำงาน คาดการณ์ผู้ที่จะเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนต่อไป มีตัวเก็งอยู่ 2 คน คือ ดร.วิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาเรื่อง IUU และเป็นรองปลัดนานกว่าคนอื่น อีกคนหนึ่งคือ รองปลัดฯ สมชาย ชาญณรงค์กุล ที่ทำงานรวดเร็ว วิสัยทัศน์ไกล ลุยงานได้ทุกรูปแบบ ผ่านการเป็นผู้บริหารระดับสูงมาหลายหน่วยงาน ทั้ง รอง ผอ. มกอช. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่มีหมายเหตุว่าเป็นคนคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนวิน ชิดชอบ ที่ปัจจุบันวางมือทางการเมือง หันไปเอาดีในการสร้างทีมฟุตบอลให้เป็นแชมป์ และสร้างสนามแข่งรถจนโด่งดัง

บางกระแสบอกว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โอปาร พิทักษ์ ก็อยู่ในสายตาของรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เพราะเรียนปวอ. รุ่นเดียวกัน และช่วยกันด้านข้อมูลเกษตรกรจ่ายค่าชดเชยให้ชาวนา ตอนที่พลเอกฉัตรชัยดูแลกระทรวงเกษตรฯ สมัยที่ยังเป็น คสช.

ก็ถือกันไป....คาดการณ์กันไป....จนก่อนประชุม ครม. วันที่ 1 กันยายน 2558 มีชื่อ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มาเป็น 1 ในแคนดิเดต ผู้ที่จะเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับคำยืนยันจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ว่าประชุมครม. นั้นนี้ ยังไม่เสนอชื่อปลัดกระทรวงเกษตรฯ แต่

ผลการประชุมออกมามีชื่อ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ข้ามหัวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเหนือความคาดหมาย ทำเอาข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ อ้าปากหือเสียวเซลฟี่ไปไม่น้อย...เพราะปลัดคนใหม่นอกจากจะเป็นม้ามีดแล้ว ยังเป็นดาวยูด้วย....

อันที่จริง ปลัดฯ ธีรภัทร ก็เคยเป็นลูกหม้อกระทรวงเกษตรฯ ทำงานอยู่ที่สำนักงานรัฐมนตรี ถูก สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสมัยนั้น ชักชวนไปเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ เมื่อปี 2550 เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีไม่ถึงปี ก็ก้าวขึ้นไปเป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักแผนงานฯ อยู่ประมาณ 2 ปี ก้าวขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่ถึงปี โยกไปเป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553

7 กรกฎาคม 2557 มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 87/2557 ให้ธีรภัทร ประยูรสิทธิ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ เพียงปีเศษก็ข้ามหัวมาเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดฯ ธีรภัทร จบปริญญาตรี และโท จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ้าใครจะนับรุ่นเป็นเพื่อปลัดกระทรวง ก็คือ KU 40 และ วน. 46) จบปริญญาเอก Conservation Biology จาก มหาวิทยาลัยเมเนเชตา สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัวป่าและสมเสร็จ ของ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เคยได้รับรางวัลนักอนุรักษ์ธรรมชาติถิ่นอาศัยเมื่อปี 2554 และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นเมื่อปี 2548

ตามประวัติระบุว่าปลัดฯ ธีรภัทร เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมจัดตั้งกรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง....ท่านน่าจะได้ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ....

แต่เอาเถอะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหม่ป้ายแดง ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นคนหนุ่มที่มีอายุราชการเหลืออีกหลายปีกว่าจะเกษียณอายุราชการ เมื่อท่านไปอยู่กระทรวงทรัพย์ ก็ถือเป็นคนนอกที่อิมพอร์ตเข้ามาอยู่กระทรวงเกษตรฯ มุมมอง และวิสัยทัศน์ของท่านอาจจะนำพากระทรวงเกษตรฯ ให้พ้นจากวังวนเดิมๆ และอย่างที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าไว้ “ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ได้”....ตามนั้นเลยท่าน....

แว่นขยาย



4 กันยายน 2558 หน้า 23

| ราคายาง                                 |             |       |                |       |
|---|-------------|-------|----------------|-------|
| ประจำวันที่ 3 กันยายน 2558              |             |       |                |       |
| หน่วย : บาท/กก.                         |             |       |                |       |
| ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ             |             |       |                |       |
| ชนิด                                    | ตุลาคม 2558 |       | พฤศจิกายน 2558 |       |
|   | กรุงเทพฯ    |       | สงขลา          |       |
| ยางแผ่นรมควัน                           |             |       |                |       |
| ชั้น 1                                  | 49.25       | 49.00 | 49.45          | 49.20 |
| ชั้น 2                                  | 48.65       | 48.40 | 48.85          | 48.60 |
| ชั้น 3                                  | 48.10       | 47.85 | 48.30          | 48.05 |
| ชั้น 4                                  | 47.80       | 47.55 | 48.00          | 47.75 |
| ชั้น 5                                  | 47.35       | 47.10 | 47.55          | 47.30 |
| ยางแท่ง                                 |             |       |                |       |
| STR5L                                   | 50.00       | 49.75 | 50.20          | 49.95 |
| STR20                                   | 44.55       | 44.30 | 44.75          | 44.50 |
| น้ำยางข้น 60%                           | 33.85       | 33.60 | 34.05          | 33.80 |
| (Concentrated Latex 60%)                |             |       |                |       |
| ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง |             |       |                |       |



ราคาประมูลวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

| ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา |       |            |
|---------------------------------|-------|------------|
| ยางแผ่นดิบ                      | 43.05 | (03/09/58) |
| ยางแผ่นรมควันชั้น3              | 45.61 | (03/09/58) |
| น้ำยางสด ณ โรงงาน               | 41.00 | ↓ 0.50     |
| เศษยาง (100%)<br>ณ โรงงาน       |       |            |

สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 43.05 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 45.61 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 1.49 บาท/กก. และ 0.21 บาท/กก. โดยมีปัจจัยลบมาจากค่าเงินเยนค่อนข้างผันผวนและขาดปัจจัยชี้้นำใหม่ ๆ กระตุ้นตลาด ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อและจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)



## ยางล้นโค้งสุดท้ายเงิน-สหรัฐฯซื้อเพิ่ม คาดทั้งปีปริมาณบวกแต่มูลค่าติดลบ (04/09/2558)

เกจัพืนธรงราคาน้ำมันผ่นผวน-เศรษฐกิจจีนชะล่อตัว ทำส่งออกยางพาราไทยปีนี คาคง่มูลค่าลลลลง 12% ส่วนด้านปริมาณเชือยังขยายตัวได้ 3-5% ล้นรัฐบาลจีนเอาอยู่แก้ปัญหาคเศรษฐกิจ ผากทีมเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลประยุทธ์มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร ขณะเตรียมเปิดเวที 3 ประเทศถกแก้ราคายาง 15 ก.ย.นี้

นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวโน้มราคาและการส่งออกยางพาราของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่า จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 37-38 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60 % ของความต้องการใช้ยางในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามมีผลถึงราคายางธรรมชาติปรับตัว ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 ส่งออกไปแล้วมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัวลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดในเดือนที่เหลือของปีนี้การส่งออกยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่ความต้องการใช้ยางในประเทศในปีนี้อาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น14% และปีหน้าจะเพิ่มขึ้น15%

“ปัญหาใหญ่ของการส่งออกยางพาราของไทยอยู่ที่จีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของเขา แต่มั่นใจว่ารัฐบาลจีนเอาอยู่ จากในช่วง 7 เดือนแรกการนำเข้ายางพาราของจีนลดลง 13% แต่คาดว่าจากนี้ไปจีนจะนำเข้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากสต็อกเริ่มลดลง ซึ่งก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

นายหลักชัย กล่าวอีกว่า คาดการส่งออกยางพาราของไทยในปีนี้อาจจะปริมาณน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-5% โดยคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน จากปีก่อนส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน ส่วนในแง่มูลค่าน่าจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 12% (ปี 2557 ไทยส่งออกยางพารามูลค่า 6.02 พันล้าน



- 2 -

ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือรูปเงินบาทที่ 1.93 แสนล้านบาท) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลด ลงส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ายางรายใหญ่ที่เอกชนยังมีความ มั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะยังรับมือปัญหาเศรษฐกิจภายในได้”

ส่วนราคารายหลังจากนี้คงอยู่ในภาวะชะลอตัวคงไม่ผันผวนไปมากกว่านี้ โดยปัจจุบันราคารายพารา ในส่วนของยางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วยอยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแนวโน้มราคารายพาราในปี 2559 คาดจะขยับขึ้นไปที 60 บาทต่อกิโลกรัม ตามภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

“ในระยะสั้น ๆ นี้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ น่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งส่งออกและใช้ในประเทศน่าจะอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯและคาดว่าปีหน้าจะขยับเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เห็นได้ จากตัวเลขการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนในไทยถือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตยางรถยนต์ ประกอบกับอานิสงส์ที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการเก็บภาษีเพิ่มเพื่อต่อต้าน การทุ่มตลาด(เอดี)สินค้ายางรถยนต์จากจีน มีผลให้สหรัฐฯหันมาสั่งซื้อสินค้าจากอาเซียนโดยเฉพาะจากไทยเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการชักชวนผู้ผลิตยางรถยนต์จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานใน ไทยเพื่อเลี่ยงผลกระทบ และจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยได้ในอนาคต

“ในวันที่ 15 กันยายนนี้ภาครัฐและเอกชนของ 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะมีการประชุมเรื่องราคาราย โดยรอบนี้จะจัดประชุมที่มาเลเซีย เนื้อหาสาระจะเป็นการร่วมมือกันในการผลักดันราคารายให้ไปทิศทางเดียวกัน”



ภาวะยาง AFET : ราคาขาลงต่อ ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจตปท.สำคัญ-แนวทางแก้ปัญหา  
ยางในปท. ตกต่ำ (04/09/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 37.92 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 156 สัญญา เพิ่มขึ้นจากวันนี้ 71 สัญญา

นายชนสฤกษ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีแอสเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาขาลงพารา ยังลงต่อแต่ไม่เยอะ รอดูคืนนี้ซึ่งมีปัจจัยสำคัญคือ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป, จำนวนผู้รับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เดือน ก.ค. สหรัฐ นอกจากนี้ต้อง ราคา WTI หลังผ่าน 48 และยืนระยะเพื่อไปทดสอบ 50 ไม่ได้ ก็ต้องย่อลงมาก่อน รอดู แนว 45 รับอยู่หรือไม่ (โดยราคาตอบรับจากข่าวที่โอเปคจะมีการนัดประชุมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อหารือในเรื่องการจะปรับลดกำลังการผลิตหรือไม่)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผันผวนมาก ส่งผลต่อตลาดหุ้นและตลาด Commodity Futures ส่วนพรุ้งนี้จะมีตัวเลข Non Farm Pero ก็บ้อตราการว่างงาน

ส่วนปัจจัยในประเทศรอดูเรื่องที่สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางจะเข้าพบรมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรหลังราคาขาลงตกต่ำ โดยจะเสนอแนวทางให้รัฐชดเชยส่วนต่างราคาขาลงที่ก.ละ 60 บาท รวมทั้งแนวทางกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ ค่าแนะนำ ถ้าไม่หลุด 48 ให้ Open Long เพื่อแก้งกำไรกรอบแคบ 1 บาท (+/-) 20 สตางค์ แต่ถ้รับความเสี่ยงไม่ได้ให้ Wait&See ต่อไป แนวต้าน 56.00 / 54.00 / 53.00 บาท แนวรับ 50.00 / 48.00 บาท (หลุด48 เจอ-46-42) ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,971 สัญญา เพิ่มขึ้น 34 สัญญา





- 2 -

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

OCT 15 48.00 - 0

NOV 15 49.00 - 0

DEC 15 49.50 48.55 31

JAN 16 49.40 48.00 19

FEB 16 50.15 - 0

MAR 16 49.50 49.00 28

APR 16 49.50 48.65 78

รวม 156

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 3 กันยายน 2558)